

สารนิพนธ์เรื่อง	ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการยกเลิกการใช้ตราประทับเช็คในระบบหักบัญชีเช็คด้วยภาพ
คำสำคัญ	เช็ค/ตราประทับ/ระบบหักบัญชีเช็คด้วยภาพ
นักศึกษา	นายสันติพงษ์ กุมารสิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์	ดร. สมจิตต์ เซอร์ชันชี
หลักสูตร	นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ
คณะ	นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ.	2554

บทคัดย่อ

เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้ นำเอาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ ในระบบ หักบัญชี (Clearing) และ ออกประกาศเกี่ยวกับ ใช้เช็คเพื่อความ ปลอดภัย และความสะดวกรวด เร็วยิ่งขึ้นด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ ระบบหักบัญชีเช็คด้วยภาพ (Imaged Cheque Clearing and Archive System: ICAS) โดยใน ระบบ ดังกล่าว การหักบัญชีเช็ค เป็นการนำเทคโนโลยีการถ่ายภาพดิจิทัล (Digital Image) มาใช้ในกระบวนการเรียกเก็บเงินตามเช็คในลักษณะการตัดการเดินทางของตัวเช็ค (Cheque Truncation) ซึ่งสามารถลดต้นทุนในการดำเนินการ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในระบบ กระบวนการเรียกเก็บอันเป็นประโยชน์โดยตรงต่อระบบการเรียกเก็บเงินตามเช็คของธนาคารและ ลูกค้าจากเดิมที่ใช้วิธีการตรวจสอบเนื้อกระดาษของตัวเช็คและลายมือชื่อของผู้ส่งจ่ายจากตัวเช็ค ต้นฉบับ แต่ในระบบ ICAS ใช้วิธีตรวจสอบจากข้อมูลภาพบนเช็คแบบอิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีรูปลาย น้ำกลาง (Common Watermark) ที่มีรูปแบบภาพ เกล็ดสีเทา (Grayscale) และ Black & White เป็น ภาพเกล็ดสีขาวดำ ดังนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยจึงต้อง ยกเลิกตราประทับ/ตราอนุ/ตราสี/การ ประทับตราของธนาคารผู้ส่งเรียกเก็บ เช็คที่อยู่ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถตรวจสอบ ความถูกต้องของพื้นผิวและความถูกต้องของเกล็ดสี โดยขอความร่วมมือให้ธนาคารพาณิชย์ยกเลิกการใช้ตราประทับกับเช็ค เมื่อมีการ สแกน (Scan) เช็คแล้ว อาจทำให้สีของการลงลายมือชื่อกับตรา ประทับในภาพเช็ค มีการทับซ้อนกันและเห็นลายมือชื่อไม่ชัดเจน มีความยากลำบากให้การพิสูจน์ ลายมือชื่อ

ผู้วิจัยจึงทำการศึกษา เกี่ยวกับระบบดังกล่าวและ ปัญหาข้อกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น เกี่ยวกับ เช็คในระบบ ICAS และ แนวทางในการแก้ไขปัญหา ระบบหักบัญชี ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ การ เสนอแนะปรับปรุงและเพื่อให้ได้มาตรฐานที่เหมาะสมเพื่อบรรลุตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศใช้เช็คในระบบ ICAS การนำเทคโนโลยีมาใช้โดย พิจารณาถึงปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายที่

เกี่ยวข้องในทางปฏิบัติอาจทำให้มาตรการที่นำมาใช้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์อย่างราบรื่นได้ดังจะเห็นว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้เลื่อนการนำระบบดังกล่าวมาใช้ออกไปก่อนเนื่องจากปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

จากการศึกษาพบว่า การประกาศใช้ระบบ ICAS และยกเลิกใช้ตราประทับในระบบดังกล่าวของธนาคารแห่งประเทศไทยอาจทำให้ธนาคารพาณิชย์ต่างๆถูกฟ้อง และทำให้เกิดปัญหาระหว่าง ลูกค้าของธนาคารที่เป็น นิติบุคคลและอำนาจ ผู้แทนนิติบุคคล ได้ ผู้เขียนจึงเสนอแนะแนวทางให้เพิ่มเติมการกำหนดรูปแบบของเช็คในระบบ ICAS เพื่อช่วยกำหนด อำนาจ ขอบเขตการลงลายมือชื่อ การประทับตราและอำนาจความรับผิดชอบของผู้แทนนิติบุคคลและนิติบุคคล